



การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impacts) ต่อชุมชน

กรณีตัวอย่าง: โครงการเกษตรแก่ชุมชนปลอดภัยเกิดไ้ท้องถิ่นระดับ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย



เสรี แฉ่งแเอ และ พิณชอ กรมรัตนพร

สถานิฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทรศัพท์, โทรสาร 042-801096 e-mail; serkan@kku.ac.th

ความเป็นมา

พันธกิจหนึ่งของสถานิฟาร์มฯ ที่นอกเหนือจากการผลิตสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชน สถานิฟาร์มฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ดำเนินงานโครงการเกษตรแก่ชุมชนปลอดภัยเกิดไ้ท้องถิ่นระดับ ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เลี้ยงกบและปลาควบคู่กับการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นอาหารประจำวันเพื่อลดรายจ่าย หากมีการจำหน่ายก็เป็นการเพิ่มรายได้ โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จและมีความยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน นำไปสู่ความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง โครงการอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศูนย์บริการวิชาการ เป็นตัวกลางกับเทศบาลตำบลนาอ้อ ทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสัมฤทธิ์

เป็นโครงการที่เข้าร่วมกัน 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาควิชาชุมชน ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ เทศบาล ทำหน้าที่จัดทำโครงการ จัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต สถานิฟาร์มฯ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ กำกับติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะผลที่ได้จากการทำงานร่วมกันทั้ง 3 ภาคส่วน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย มีจำหน่ายในบางส่วนเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังมีทักษะในการปฏิบัติเป็นอย่างดี และการดำเนินงาน โครงการนี้มีความคุ้มค่าเพราะผู้ที่เข้าร่วม โครงการยังมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้รับปัจจัยสนับสนุนอีกก็ตาม

เป้าหมายของการดำเนินงาน

หารูปแบบการให้บริการวิชาการที่เหมาะสม ที่จะทำให้มีการนำความรู้ไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ความโดดเด่นของงาน

จากการร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ได้โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โครงการประสบผลสำเร็จชุมชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานบริการวิชาการจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้มีความร่วมมือจัดทำโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โครงการอบรมมัลกเทศน้อย โครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวแขนชุมชนต้นแบบ จากศูนย์บริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เทศบาลตำบลนาอ้อมีการพัฒนาอย่างคืบคลาน และได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดิเด่นระดับอำเภอนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ♥ รวบรวมภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงสัตว์ ทำการศึกษาวิจัย นำผลที่ได้แสดงในงาน นิทรรศการต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนได้รับทราบ และเป็นการกระตุ้นความสนใจ
- ♥ จัดทำโครงการร่วมกับเทศบาล โดยเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สถานิฟาร์มฯ ถ่ายทอดความรู้โดยการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งพาศึกษาดูงาน พร้อมด้วยกำกับติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ

